



ประกาศคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน

เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงานก่อสร้าง

เพื่อให้การปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงานก่อสร้างเป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วยการบริหารงานการเงินและทรัพย์สิน พ.ศ. 2551 จึงอาศัยอำนาจตามความในข้อ 7 (1) แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วยการบริหารงานการเงินและทรัพย์สิน พ.ศ. 2551 คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ในการประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 9 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2555 จึงกำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ไว้ดังนี้

1. การเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

2. อัตราการเบิกจ่าย

วงเงินค่าก่อสร้าง (บาท)	ค่าตอบแทนผู้ควบคุมงาน (บาท/วัน/คน) หัวหน้าผู้ควบคุมงาน	ค่าตอบแทนกรรมการตรวจการจ้าง (บาท/วัน/คน)	เบี้ยประชุม (บาท/วัน/คน)	จำนวนครั้งที่จ่ายเบี้ยประชุม	หมายเหตุ
งานซ่อมแซมต่ำกว่า 100,000 บาท และงานก่อสร้างต่ำกว่า 300,000 บาท	ไม่เบิกจ่าย	350	ไม่เบิกจ่าย	-	1. ค่าเบี้ยประชุม ประธานกรรมการ ให้จ่ายอัตราเดียวกับกรรมการ 2. ให้ กำหนดจำนวนผู้ควบคุมงาน (รวมหัวหน้าผู้ควบคุมงาน) ที่เบิกค่าตอบแทนแต่ผลงานดังนี้ 2.1 งานวงเงินไม่เกิน 10,000,000 บาท วันละไม่เกิน 2 คน 2.2 งานวงเงินเกิน 10,000,000 บาท ถึง 25,000,000 บาท วันละไม่เกิน 3 คน 2.3 งานวงเงินเกิน 25,000,000 บาท วันละไม่เกิน 4 คน 2.4 บุคคลภายนอก ให้จ่ายอัตรา 2 เท่าของบุคคลภายใน
งานซ่อมแซม 100,000 บาท และงานก่อสร้าง 300,000-5,000,000 บาท	250/200	350	350	ไม่เกิน 0.5 เท่าของจำนวนงวดงาน	
งานเกิน 5,000,000 บาท ถึง 15,000,000 บาท	300/250	350	350	ไม่เกิน 1 เท่าของจำนวนงวดงาน	
งานเกิน 15,000,000 บาท	350/300	350	500	ไม่เกิน 1.5 เท่าของจำนวนงวดงาน	

ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 เป็นต้นไป

กรณีมีปัญหาการปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัยและถือเป็นที่สุด และให้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินเรื่องหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ฉบับวันที่ 29 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

ประกาศ ณ วันที่ 14 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2555

(รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ สายธนู)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ

ประธานคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน

หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงานก่อสร้าง

เพื่อให้การเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงานก่อสร้างมีความเหมาะสม ชัดเจนยิ่งขึ้น เห็นสมควร กำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติในการเบิกจ่ายค่าตอบแทนดังกล่าว ดังนี้

คณะกรรมการตรวจการจ้าง	หมายความว่า ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัย ให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการตรวจการจ้าง ตามข้อ 33 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2551
ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง	หมายความว่า ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัย ให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ตามข้อ 34 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2551
งานก่อสร้าง	หมายความว่า งานก่อสร้าง สิ่งก่อสร้างของมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นทรัพย์สินติดอยู่กับที่ดิน มีลักษณะเป็นการถาวร หรือประกอบเป็นอันเดียวกับที่ดิน เช่น อาคาร ถนน สนามกีฬา เป็นต้น และให้หมายรวมถึง งานเคลื่อนย้าย งานดัดแปลง งานต่อเติม งานรื้อถอน และงานซ่อมแซมทรัพย์สินดังกล่าวด้วย
ค่าตอบแทน	หมายความว่า เงินที่มหาวิทยาลัยจ่ายเพื่อตอบแทนการปฏิบัติงานให้กับบุคคลภายนอกและบุคลากร ของมหาวิทยาลัย ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการตรวจการจ้างและหรือผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2551

เงื่อนไขการเบิกจ่าย

- ให้ส่วนงานหรือหน่วยงานภายในส่วนงานที่รับผิดชอบ เบิกจ่ายค่าตอบแทนให้กับบุคลากรตามนัยของประกาศฉบับนี้ เฉพาะวันปฏิบัติหน้าที่ โดยเบิกจ่ายได้ไม่เกินกำหนดระยะเวลาของสัญญางานก่อสร้างและภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร หากมีกรณีที่ต้องปฏิบัติหน้าที่เกินกว่ากำหนดระยะเวลาของสัญญาและต้องเบิกจ่ายค่าตอบแทนเพิ่มจากวงเงินงบประมาณที่ได้รับ ให้เสนอขออนุมัติงบประมาณเพิ่มจากมหาวิทยาลัย
 - * (กรณีที่ต้องปฏิบัติงานเกินกำหนดเวลาของสัญญาโดยมีสาเหตุจาก(มหาวิทยาลัย) ผู้ว่าจ้าง ให้เบิกจากงบประมาณของมหาวิทยาลัย
 - * (กรณีที่ต้องปฏิบัติงานเกินกำหนดเวลาของสัญญา โดยมีสาเหตุจากผู้รับจ้าง ให้มหาวิทยาลัยเรียกจากผู้รับจ้าง)
- ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการตรวจการจ้างหรือผู้ควบคุมงานมากกว่า 1 โครงการ หากมีการปฏิบัติหน้าที่ทุกโครงการในวันเดียวกัน ให้เบิกจ่ายค่าตอบแทนในอัตราที่สูงเพียงอัตราเดียวในวันนั้น (ครั้งเดียว)
- บุคลากรของมหาวิทยาลัยที่มีสิทธิ์เบิกจ่ายค่าตอบแทน จะต้องเป็นผู้ซึ่งมีหน้าที่และความรับผิดชอบตามเงื่อนไขการบรรจุแต่งตั้ง และมีข้อตกลงการปฏิบัติงาน (TOR) ซึ่งกำหนดให้มีหน้าที่เกี่ยวกับงานก่อสร้าง เช่น การควบคุมงาน การตรวจการจ้าง การออกแบบและคำนวณด้านงานก่อสร้าง การค้นคว้าวิจัย ทดสอบ หาข้อมูลและสถิติต่าง ๆ เพื่อเป็นหลักเกณฑ์ประกอบการตรวจสอบวินิจฉัยงานก่อสร้าง การวางโครงการก่อสร้าง เป็นต้น
- หากในวันเดียวกัน ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่กรรมการตรวจการจ้างและหรือผู้ควบคุมงาน ได้ปฏิบัติงานอื่นซึ่งมีสิทธิ์ได้รับค่าตอบแทนในลักษณะเดียวกันกับค่าตอบแทนตามเกณฑ์นี้ จะต้องเลือกเบิกจ่ายค่าตอบแทนเพียงรายการเดียว
- กรณีที่มีการหยุดการก่อสร้างในวันใด หากกรรมการตรวจการจ้างและหรือผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ได้เดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ (ต่างพื้นที่ กับที่ปฏิบัติงานประจำ) และไม่ทราบล่วงหน้าจะมีการหยุดการก่อสร้างหรือทราบล่วงหน้าแต่มีความจำเป็นต้องเข้าไปปฏิบัติงาน เพื่อติดตามและแก้ไขปัญหาอุปสรรคเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานต่อไปได้ ให้ถือว่าปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวและมีสิทธิ์เบิกจ่ายค่าตอบแทนได้
- การเบิกจ่ายค่าตอบแทน ไม่กระทบถึงสิทธิ์ในการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ/ไปปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย หากได้รับอนุมัติให้เดินทางไปปฏิบัติราชการ/ปฏิบัติหน้าที่
- วิธีการเบิกจ่ายค่าตอบแทน ที่มีได้กำหนดไว้ในหลักเกณฑ์นี้ ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบของมหาวิทยาลัยโดยอนุโลม และการเบิกจ่ายค่าตอบแทนที่นอกเหนือหรือแตกต่างจากหลักเกณฑ์ที่กำหนดนี้ ให้ขออนุมัติต่ออธิการบดี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน
- การเบิกจ่ายค่าตอบแทนตามหลักเกณฑ์นี้ ที่ยังมีได้เบิกจ่ายค่าตอบแทนก่อนวันที่หลักเกณฑ์นี้ประกาศใช้ ให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์นี้